



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสริมงาม อำเภอสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร.๐ ๕๔๒๘ ๖๑๑๗-๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑ /๑๓๘

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง เจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไขปัญหการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทํางาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยใน MOIT ๒๒ มีเจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไขปัญหการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทํางาน

เพื่อให้บรรลุเจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไขปัญหการลวงหรือคูกคามทางเพศในการทํางาน โรงพยาบาลเสริมงามได้กำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทํางานในโรงพยาบาลเสริมงาม จึงขอส่งมาตรการดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบดำเนินการต่อไป

จ.ส.อ.

(นรินทร เตียวสันติกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



รับทราบ / อนุญาต

(นายเกษม ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสริมงาม วัน/เดือน/ปี : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลเสริมงาม เรื่องเจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคูกคามทางเพคไในการทำงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศโรงพยาบาลเสริมงาม เรื่องเจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคูกคามทางเพคไในการทำงาน	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบ  จ.ส.อ. (นัรันดร เตียวสันตกุล) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายภฤษฎี ทองบรรจบ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อริดา จรุงศรี (นางสาวอริดา หวังดี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	